



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Lamkhohong Subdistrict Administrative Organization

www.lamkhohong.go.th



วิสัยทัศน์ เป็นตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ประชาชน เพื่อความเป็นเลิศ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2561

พิธีมอบบ้านโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์



“วันปิยมหาราช”
23 ตุลาคม 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ โทร.044-756-380 โทรสาร.044-756-184

www.lamkhohong.go.th , www.facebook.com/lamkhohong

พิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



“วันที่ 17 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์จัดพิธีมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2561 โดยมีนายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มอบบ้านให้แก่ นายปริชา วิชรโชติ บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 2 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โครงการนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา”



1669

การออกปฏิบัติงาน ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.ลำคองหงษ์



“ตลอดเดือน ตุลาคม 2561 ทีมกู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ (EMS) ได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความไว้วางใจในการให้บริการ ซึ่งทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพร้อมและยินดีให้บริการที่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตำบลลำคองหงษ์ ได้รับประโยชน์สูงสุด”

“วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอกองษ์

“วันที่ 23 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอกองษ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน ปิยมหาราช 23 ตุลาคม ร่วมกับส่วนราชการในเขตอำเภอโนนสูง ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสุรศิษฐ์ อินทรอุดม นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานในพิธี”



“ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอกองษ์ ร่วมกับหน่วยงานบริหารจัดการน้ำ และพี่น้องประชาชนตำบลลำคอกองษ์ ร่วมแก้ไขปัญหาก็แล้งโดยการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้ากักเก็บในแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลลำคอกองษ์ที่ได้รับความเดือดร้อน”



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

โทร.044-756380 , โทรสาร.044-756184

ติดตามภารกิจหน่วยงานได้ที่ www.lamkhohong.go.th www.facebook.com/lamkhohong

